
sþ. 115. Fyrirspurn [112. mál]
til menntamálaráðherra um hússtjórnarfræðslu.

Frá Salome Þorkelsdóttur.

1. Hver var ástæðan fyrir því að rekstri hússtjórnarskólanna að Laugum í Þingeyjarsýslu,
Varmalandi í Borgarfirði og að Laugarvatni í Árnessýslu var hætt 1. sept. s.l.?

2. Hve margir hússtjórnarskólar eru nú starfandi í landinu?
3. Eru fyrirhugaðar ráðstafanir til að efla hússtjórnarfræðslu í framhaldsskólum?


